

Số: /UBND - TP
V/v trả lời đơn kiến nghị
của công dân

Thạch Linh, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Ông Nguyễn Tiến Hùng. Sinh năm 1991
Căn cước công dân số 042091003016, cấp ngày 01/5/2021; nơi cấp Cục
CSQLHC về TTHX
Nơi ĐKTT: Phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh nhận được đơn trình bày của ông Nguyễn Tiến Hùng về việc có 02 đường dây tải điện và 01 đường ống dẫn nước sinh hoạt đi ngang qua phần đất của ông chưa hợp lý làm ảnh hưởng đến quá trình thi công xây dựng công trình và sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người.

Sau khi xem xét nội dung đơn và kiểm tra tại hiện trường, UBND phường trả lời như sau:

Hiện tại có 02 đường dây tải điện của ông Trương Quang Sơn và ông Phạm Đỗ Cường được đấu nối tại hộp công tơ giữa phần đất của bà Võ Thị Cúc và ông Nguyễn Tiến Hùng ở Ngách 2, Ngõ 304, đường Vũ Quang, tổ dân phố Yên Đồng, phường Thạch Linh. Có 01 đường ống dẫn nước sinh hoạt của gia đình ông Phạm Đỗ Cường cũng được đi dọc theo giáp ranh giữa nhà bà Võ Thị Cúc và ông Nguyễn Tiến Hùng.

Qua kiểm tra khảo sát thì 02 đường dây điện của hai gia đình ông Trương Quang Sơn và Phạm Đỗ Cường được điện lực hợp đồng cung cấp điện sinh hoạt từ lâu nay tại vị trí cột đặt tại Ngách 02, Ngõ 304, đường Vũ Quang khu vực này thì hai gia đình này chỉ có duy nhất một tuyến đường điện và địa điểm cung cấp điện hiện tại là phù hợp, ngoài ra không có vị trí cột hay tuyến đường điện nào để hai gia đình chuyển vị trí hộp công tơ đi nơi khác (Ngày 28/9/2024 đại diện điện lực Hà Tĩnh đã có Biên bản làm việc với khách hàng là ông Trương Quang Sơn, Phạm Đỗ Cường và ông Nguyễn Tiến Hùng cũng đã có kết luận)

Đối với đường ống dẫn nước sinh hoạt của gia đình ông Phạm Đỗ Cường được Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh hợp đồng cung cấp nước và đấu nối từ đường ống cấp 2 theo Ngách 02, Ngõ 304, đường Vũ Quang. Đường ống đi theo dọc ranh giới giữa đất bà Võ Thị Cúc và ông Nguyễn Tiến Hùng. Đối với gia đình ông Phạm Đỗ Cường thì duy nhất chỉ có địa điểm đấu nối theo tuyến đường ống cấp 2 theo Ngách 02, Ngõ 304, đường Vũ Quang, ngoài ra chưa có vị trí nào phù hợp để di dời đường ống dẫn nước sinh hoạt.

Như vậy qua kiểm tra hiện trạng thì 02 đường dây điện và 01 đường ống dẫn nước sinh hoạt của các gia đình được mắc sát với ranh giới đất của gia đình bà Võ Thị Cúc và ông Nguyễn Tiến Hùng. Đối với đường dây tải điện thì cán bộ của Điện lực Hà Tĩnh làm việc với 02 hộ gia đình và đã khẳng định hiện tại chưa có vị trí nào phù hợp để chuyển vị trí đấu nối của hai gia đình. Đối với đường ống dẫn nước

sinh hoạt của gia đình ông Phạm Đổ Cường cũng chỉ duy nhất đường ống cấp 2 theo Ngách 02, Ngõ 304, đường Vũ Quang chưa có vị trí nào phù hợp để gia đình chuyển đường ống dẫn nước. Do vậy chưa có cơ sở để yêu cầu các hộ di dời đường dây tải điện cũng như đường ống dẫn nước sinh hoạt theo đơn trình bày của ông Nguyễn Tiến Hùng. Trong thời gian tới Điện lực thành phố Hà Tĩnh và Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh bổ sung mạng lưới điện sinh hoạt và hệ thống đường ống cấp nước cấp 2 để các hộ có địa điểm đầu nối hệ thống điện và nước phù hợp.

Vậy Ủy ban nhân dân phường Thạch Linh trả lời để ông Nguyễn Tiến Hùng được biết và quá trình thi công xây dựng công trình thì liên hệ với hai gia đình cùng có hướng giải quyết phù hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường;
- Tổ quản lý đô thị;
- Công chức chuyên môn liên quan;
- Lưu : VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Sơn

